



บรรณาธิการแถลง

จุฬสารฯ ฉบับวันธาลัสซีเมียโลกฉบับนี้กำหนดออกเพื่อต้อนรับวันธาลัสซีเมียโลกซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี ในปีนี้มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงพยาบาล พุทธชินราช จัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “เรียนรู้อป้องกัน ก้าวทัน ธาลัสซีเมีย” จัดในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพลับพลึงชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดที่ต่างจังหวัดเพื่อให้ผู้ป่วยในภาคเหนือได้มีโอกาส ร่วมงาน

เรื่องประจำในฉบับประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 31: ต้นตระกูลธาลัสซีเมีย โดย นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เม็ดเลือดแดงเล็กและ เรื่อง พาหะธาลัสซีเมีย โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ โรคฮีโมโกลบิน เอช และภาวะ เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพัสลักษณ์ เจริญขวัญ ฮีโมโกลบินดี-ปัญญาจบ และคำถาม คำตอบ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

เล่าเรื่องจากเพื่อนสมาชิกที่น่าสนใจได้แก่ เรื่องงานประชุม วิชาการนานาชาติโรคธาลัสซีเมีย ประเทศกรีซ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) หากสมาชิกจะส่งคำถามหรือแจ้งข่าวสารสามารถแจ้งมาที่ Email: kittitcr@gmail.com สมาชิกยังสามารถอ่านจุฬสารฉบับออนไลน์ได้ที่ www.thalassemia.or.th

เนื่องด้วยคณะบรรณาธิการได้จัดทำจุฬสารฯ มาครบ 40 ฉบับ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่ได้เขียนเนื้อหาอันเป็นความรู้ และมีประโยชน์สำหรับสมาชิก ในโอกาสที่จะส่งมอบงานให้ คณะ บรรณาธิการ ชุดใหม่ กระผม ขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัด ทำจุฬสารฯ

สวัสดิ์ศรีครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส

บรรณาธิการ

กำหนดการ

งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 16

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

08.30-08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30-08.45 น.	กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช
08.45-09.30 น.	ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง การให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทัศน์ ฟูเจริญ ศูนย์ธาลัสซีเมีย สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-10.10 น.	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยผู้ปกครอง ผู้ดำเนินรายการ 1. แพทย์หญิงสมพร หวังเรืองสภิตย์ 2. นายแพทย์กฤษฎา สระใจ
10.10-11.00 น.	ถาม-ตอบ: ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย ผู้ร่วมตอบคำถาม 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทัศน์ ฟูเจริญ กรรมการมูลนิธิ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนยชัย สุระ กรรมการมูลนิธิ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปรานี สุจริตจันทร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4. นายแพทย์ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
11.00-12.00 น.	ฐานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฐานที่ 1: เรียนรู้และเข้าใจธาลัสซีเมีย ฐานที่ 2: ธาลัสซีเมีย กินอย่างไรให้เหมาะสม ฐานที่ 3: การให้เลือดกับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ฐานที่ 4: สาระนั้นรู้กับยาขับเหล็ก